

# Gỡ “nút thắt” thiếu giáo viên

Thái Bình hiện thiếu 3.167 giáo viên mầm non và là một trong những tỉnh thiếu giáo viên nhiều nhất cả nước - đây là con số do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 tổ chức tại Hà Nội trước thêm năm học 2019 - 2020. Thiếu giáo viên, nhiều trường phải ký hợp đồng để có giáo viên đứng lớp, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để ổn định hoạt động dạy học.

## KỶ I: THIẾU GIÁO VIÊN - NỖ LO CHƯA DỨT



Trường Mầm non Thụy Sơn (Thái Thụy) là một trong những trường đang thiếu giáo viên hiện nay.

Năm học mới vừa bắt đầu, lễ ra đây là thời điểm các trường phấn khởi, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm học nhưng tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra và chưa có hồi kết đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của nhiều trường.

### Lương gần 1,5 triệu đồng/tháng, giáo viên hợp đồng vẫn bấp bành

Năm nay là năm thứ bảy cô giáo Đặng Thị Huyền dạy học tại Trường Mầm non Thụy Sơn (Thái Thụy) theo hình thức hợp đồng. Với đặc thù của giáo viên mầm non, cô phải có mặt tại trường từ 6 giờ 30 phút và kết thúc ngày làm việc vào 17 - 18 giờ. Mặc dù công việc vất vả nhưng từ năm 2012 đến nay mức lương của cô vẫn không có nhiều thay đổi bởi cô vẫn là giáo viên được nhà trường thuê dạy. Cô Huyền chia sẻ: Mặc dù sau 7 năm mức lương cơ bản tăng từ 1.050.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng

nhưng không thể đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Nếu kéo dài tình trạng này tôi cũng không thể chắc chắn được mình sẽ bám trụ, cống hiến với ngành Giáo dục được đến khi nào. Đây cũng là tâm tư, trăn trở của nhiều giáo viên hợp đồng tại huyện Thái Thụy nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Cô giáo Đặng Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Sơn cho biết: Trường hiện có 17 nhóm, lớp với tổng số 606 trẻ, gồm 5 nhóm trẻ và 12 lớp mẫu giáo. Theo Thông tư liên tịch số 06 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, các cơ sở giáo dục mầm non bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ, đối với lớp mẫu giáo bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Như vậy, Trường Mầm non Thụy Sơn sẽ phải có ít nhất 34 giáo viên trực tiếp đứng lớp, tuy nhiên thực tế hiện nay

nhà trường chỉ có 32 giáo viên cho học sinh hàng ngày. Nếu quy định tại Thông tư liên tịch số 06. Một khác, công số giáo viên này cũng chỉ có 12 giáo viên trong biên chế, còn lại là giáo viên hợp đồng trong diện được đóng bảo hiểm hoặc được nhà trường thuê phục vụ các công tác dạy học. Không chỉ vậy, trong 3 năm tới nhà trường sẽ có liên tiếp 5 giáo viên nghỉ hưu, nếu không được kịp thời bổ sung thì tình trạng thiếu giáo viên sẽ tiếp diễn, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học của nhà trường. Theo cô Hương, để tăng thu nhập cho giáo viên hợp đồng thì “giữ chân” các cô, nhà trường đã bố trí để các cô chăm nuôi bán trú. Như vậy, mỗi tháng các cô sẽ có thêm vài trăm nghìn đồng trang trải cho cuộc sống. Tuy nhiên, các cô vẫn lo lắng về thu nhập, đặc biệt là 2 triệu đồng/tháng đi chăng nữa thì các cô cũng không thể với đi gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhất là với những cô đã có gia đình.

### 25 lớp nhưng chỉ có 23 giáo viên văn hóa

Thực trạng thiếu giáo viên tại mỗi cấp học có sự khác nhau. Ở Thái Bình, không chỉ thiếu giáo viên mầm non mà nhiều trường tiểu học cũng đang rơi vào thực trạng này. Thầy giáo Đỗ Đình Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Hội (Vũ Thư) chia sẻ: Năm học mới này Trường có gần 900 học sinh với 25 lớp. Tuy nhiên hiện nay Trường chỉ có 23 giáo viên văn hóa, 7 giáo viên chuyên trách (gồm 2 giáo viên ngoại ngữ, 2 giáo viên âm nhạc, 2 giáo viên thể dục và 1 giáo viên mỹ thuật). Theo quy định, giáo viên chủ nhiệm phải là giáo viên dạy văn hóa, vì vậy Trường thiếu 2 giáo viên chủ nhiệm 2 lớp còn lại. Để ổn định tâm lý cho cán bộ, giáo viên cũng như phụ huynh học sinh đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục, Trường đã quyết định tuyển thêm 2 giáo viên hợp đồng để làm công tác ở 2 lớp còn lại. Đây là những cô giáo tốt nghiệp ở những trường sư phạm có tiếng, chuyên môn tốt nên sau một thời gian ngắn các cô dạy tại Trường, phụ huynh khá yên tâm và tin tưởng. Cũng theo thầy Thắng, nhà trường không bố trí 2 cô giáo này chủ nhiệm khối 1 và khối 5 bởi đây những khối lớp quan trọng, đòi hỏi giáo viên không những dạy giỏi mà phải có kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng để dìu dắt các em. Không chỉ thiếu giáo viên văn hóa, những năm qua, Trường Tiểu học Vũ Hội còn phải hợp đồng với giáo viên tin học. Thầy Thắng cho biết thêm: Do không có chỉ tiêu biên chế nên giáo viên tin học dù đã tham gia giảng dạy tại Trường nhiều năm vẫn không được xét, thi tuyển vào biên chế, ảnh hưởng nhiều đến chế độ của giáo viên.

Hàng năm, nhà trường trích từ kinh phí hoạt động để chi trả, tuy vậy giáo viên vẫn chưa yên tâm công tác do mức lương thấp. Vì vậy, chúng tôi phải bố trí cho giáo viên tin học làm thêm công tác bán trú tại trường để có thêm thu nhập. Chất lượng giáo dục luôn gắn liền với chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Một khi lực lượng giáo viên không ổn định sẽ dẫn đến chất lượng giáo dục cũng rất bất ổn. Vì vậy, để có đủ giáo viên, đáp ứng nhu cầu dạy học, nhiều địa phương phải thuê giáo viên song việc làm này cũng đang vướng phải những bất cập từ chính cơ chế, chính sách khiến nhiều trường rơi vào tình trạng lúng túng trong cách xử lý. Đây là nỗi lo của nhiều cơ sở giáo dục trong năm học 2019 - 2020.

(còn nữa)  
DẶNG ANH

# TIỀN HẢI Nhiều lao động vẫn thờ ơ với bảo hiểm xã hội

Hiện nay, trong khi rất nhiều người lao động (NLD) tự bỏ tiền để mua bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện với mong muốn được hưởng đầy đủ các chế độ thì tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải mặc dù được doanh nghiệp hỗ trợ đóng BHXH nhưng vẫn còn nhiều lao động thờ ơ với việc tham gia BHXH bắt buộc.

Công ty TNHH YB Oditz Vina có trụ sở tại xã Tây Lương thành lập đầu năm 2018 với 100% vốn Hàn Quốc, ngành nghề kinh doanh may mặc, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, trong tổng số trên 330 công nhân vẫn còn gần 10 người chưa tham gia BHXH. Trao đổi với chúng tôi về lý do số lao động trên không tham gia BHXH, bà Thân Thị Phương, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Khi Công ty tuyển dụng lao động chúng tôi đều vận động NLD thực hiện đầy đủ các quyền lợi từ việc tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT), tuy nhiên vẫn có những lao động vì nhiều lý do khác nhau: hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lao động làm việc theo kiểu làm đờ... nên không tham gia BHXH và BHTN. Trường hợp chị Trần Thị Nguyệt, xã Tây Lương là một ví dụ. Chị Nguyệt vào làm tại Công ty từ khi thành lập nhưng đến nay sau gần 2 năm vẫn không tham gia BHXH và BHTN với lý do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyệt cho biết gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã, chồng ốm nhiều năm, 2 con đang học THPT, vì vậy mọi chi phí đều trông chờ vào khoản thu nhập hơn 4 triệu đồng của chị, nếu đóng BHXH và BHTN mỗi tháng phải bỏ ra vài trăm nghìn nên chị quyết định không tham gia.

Không chỉ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tại các doanh nghiệp trong nước, NLD vẫn chưa hào hứng với việc tham gia BHXH và BHTN. Tại Công ty TNHH Công nghệ gốm sứ OHIO (khu công nghiệp Tiền Hải) do doanh nghiệp trong nước làm chủ có tổng số 135 lao động thì có khoảng 40 lao động không đăng ký tham gia BHXH, BHTN. Nhiều trường hợp làm việc tại Công ty 7 năm nhưng cũng không tham gia BHXH, BHTN. Khi được hỏi vì sao không tham gia BHXH,

BHTN để được hưởng các chế độ, hầu hết NLD đều lấy lý do tuổi cao nên thời gian đóng không được nhiều, chuyển chỗ ở, hoàn cảnh kinh tế khó khăn... Đây là thực tế đã và đang diễn ra tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải khi NLD chưa nắm rõ được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH.

Theo quy định từ đầu năm 2019, người sử dụng lao động sẽ đóng BHXH, BHTN, BHYT, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho NLD với tổng mức đóng 21,5% còn NLD chỉ đóng 10,5%. Như vậy, số tiền người sử dụng lao động đóng BHXH, BHTN, BHYT cho NLD gấp đôi số tiền của NLD. Đây là chính sách hỗ trợ mà NLD cần biết để được hưởng các quyền lợi của mình. Thế nhưng, rất nhiều lao động do không hiểu hết về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHTN, BHYT, chỉ biết cái lợi trước mắt mà không tính đến lợi ích lâu dài nên chưa tham gia BHXH, BHTN. Theo bà Vũ Thị Hoa, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải cho biết, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện kiểm tra việc đóng BHXH, BHTN, BHYT cho NLD tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người sử dụng lao động và NLD; đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và NLD trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

NGUYỄN CƯỜNG



Nhiều công nhân Công ty TNHH Công nghệ gốm sứ OHIO không tham gia đóng BHXH.

# Bệnh nhân ngừng tim 5 lần vẫn được cứu sống

Ngừng tim lần thứ nhất chỉ sau khi vừa kịp đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiếp trong vài giờ sau đó bệnh nhân thêm 4 lần ngừng tim ở Khoa Hồi sức tích cực chống độc và Nội Tim mạch; song các lần bệnh nhân ngừng tim đều được các bác sĩ kiên trì cấp cứu và được kịp thời đặt stent thông mạch vành, hồi phục an toàn - đây là trường hợp được cứu sống kỳ diệu hiếm gặp nhất từ trước đến nay ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

15 giờ 17 phút ngày 7/9, bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh, 48 tuổi được đưa đến Bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau tức vùng ngực xuyên sau lưng và 2 vai, 2 tay bị tê bì... Bác sĩ Lê Mạnh Lâm, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Vừa đón bệnh nhân vào khám bác sĩ vừa hỏi nhanh người đưa bệnh nhân đi cấp cứu (là đồng nghiệp), được biết anh Sinh đang khỏe mạnh, làm việc bình thường ở công ty thì lên cơn đau tức ngực và ngất. Đồng nghiệp vội đưa anh đi cấp cứu. Bác sĩ lập tức chỉ định điện tim vì nghi bệnh nhân đột quỵ do bệnh tim mạch. Tuy nhiên, chưa kịp làm điện tim thì bệnh nhân đã lên cơn nhồi máu, hôn mê mất ý thức, co cứng và ngừng tuần hoàn. Cả kíp trực lập tức tập trung cấp cứu, ép tim, sốc điện tổng số 8 lần, đặt nội khí quản, truyền dịch có sử dụng thuốc chống loạn nhịp. Sau 35 phút tập trung cấp

cứu, bệnh nhân đã dần có mạch tuần hoàn, mạch tay, tạm ổn định nhịp tim và lập tức được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc tiếp tục hồi sức. Tuy nhiên, khi vừa vào đến Khoa Hồi sức tích cực chống độc thì bệnh nhân lại lên cơn nhồi máu cơ tim, ngừng tim lần thứ hai. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc lại dồn sức cấp cứu, ép tim, bóp bóng, sốc điện và may mắn bệnh nhân đã dần hồi tỉnh. Bác sĩ Hoàng Đăng Tý, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết: Vui mừng vì cứu bệnh nhân sống lại chưa được bao lâu thì chỉ cách khoảng 10 phút bệnh nhân lại lên cơn nhồi máu ngừng tim lần nữa. Tổng cộng trong khoảng hơn 3 tiếng trong buổi chiều và tối tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh nhân Sinh đã 3 lần lên cơn nhồi máu cơ tim và ngừng tim, lần đầu tiên là gần 90 phút. Trong thời gian đó, cả kíp trực của Khoa gồm 2 bác sĩ, 5

diệu dưỡng dù là cuối ngày làm việc ai cũng mệt rã rời nhưng vẫn kiên trì luân phiên thay nhau bóp bóng, ép ngực cấp cứu tuần hoàn ngoài da cho bệnh nhân. Mặc dù trong thời gian căng thẳng cấp cứu bệnh nhân, màn hình monitor đo chỉ số sinh tồn bệnh nhân đã chỉ đường kẻ thẳng băng không có dấu hiệu hồi phục, bác sĩ đã thông báo cho người nhà người bệnh tình hình xấu nhất. Song bác sĩ Tý cho biết: Theo phác đồ, bác sĩ tập trung cấp cứu tuần hoàn hoàn toàn cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh còn trẻ, đang tuổi lao động, trước đây không có tiền sử bệnh lý, thể trạng bệnh nhân tốt nên bác sĩ chỉ huy kíp trực chỉ chờ 1 tia hy vọng nhỏ nhoi vẫn phải kiên trì cứu bệnh nhân đến cùng. Và không phụ nhiệt huyết của các bác sĩ, điều kỳ diệu đã xảy ra khi tim bệnh

nhân lại thêm lần nữa dần đập ổn định trở lại.

Ngay sau khi bệnh nhân tỉnh lại, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc và Nội Tim mạch đã hội chẩn, xác định bệnh nhân cần được chụp và can thiệp mạch vành gấp tránh cơn đột quỵ tiếp theo. Đúng 21 giờ, sau hơn 4 tiếng nhập viện và 4 lần ngừng tim được cứu sống lại, bệnh nhân được đưa lên trung tâm can thiệp chụp mạch vành. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước cần phải đặt stent thông mạch gấp. Song tái đây một lần nữa các bác sĩ lại giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay thần chết trong lúc bệnh nhân đang trên bàn can thiệp thì lên cơn ngừng tuần hoàn lần thứ năm. Bác sĩ Bùi Công Hải, Khoa Nội Tim mạch cho biết: Ế kíp can thiệp vội cùng căng thẳng khi phải vừa sốc điện cấp cứu tuần hoàn cho bệnh nhân với tổng số 20 lần, vừa tiếp tục khẩn trương thực hiện đặt stent qua động mạch để thông động mạch liên thất bị tắc. Và điều kỳ diệu lại lần nữa xuất hiện khi tim bệnh nhân đã đập trở lại và lần này đã đập khỏe mạnh khi động mạch bị tắc nghẽn đã được thông. Vậy là cả Ế kíp và người nhà đã vỡ òa niềm hạnh phúc khi sau 2 tiếng căng thẳng giữa đêm vừa đặt stent vừa cấp cứu bệnh nhân đã được cứu sống và không còn nguy cơ xảy ra cơn nhồi máu, không còn bị đe dọa tính mạng, bệnh nhân được trở về hồi sức tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Không giấu niềm vui, bác sĩ Hoàng Đăng Tý, Phó Trưởng

khoa Hồi sức tích cực chống độc chia sẻ: Đây là điều kỳ diệu bởi hơn 10 năm làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, từng cấp cứu nhiều người bệnh sống lại song tôi chưa từng thấy trường hợp người bệnh nào liên tục ngừng tim nhiều lần và đều được cứu sống. Đặc biệt vui mừng hơn khi điều lo lắng nhất đã không xảy ra vì bệnh nhân ngừng tim lâu do đã được cứu sống thường bị di chứng nặng nề, thậm chí oxy thối thực vật do não bị thiếu ô xy thời gian dài. Song với bệnh nhân Sinh là trường hợp hiếm bởi đã được cứu sống thành công, bệnh nhân tỉnh táo hồi phục nhanh.

Chị Nguyễn Thị Thắm, vợ bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh chia sẻ: Chồng tôi đang khỏe

manh đi làm bình thường như mọi ngày nên khi nghe tin chồng nonai cấp cứu ở Bệnh viện, đến nơi thấy tình trạng chống nguy kịch không có hy vọng sống, tôi sốc ngất vì tưởng chống không qua khỏi. Đến nay chồng tôi đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe, tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Trưởng khoa Nội Tim mạch: Bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh được cứu sống là nhờ tay nghề và tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh của tập thể các bác sĩ cả 3 khoa: Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc và Nội Tim mạch. Đặc biệt, nếu là trước đây Bệnh viện chưa đầu tư thiết bị và chưa triển khai kỹ thuật chụp

mạch vành đặt stent thì bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh không có cơ hội sống. Cũng từ trường hợp bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung khuyến cáo: Bệnh tim mạch đang có xu hướng trẻ hóa. Người dân không nên chủ quan mà cần thường xuyên đi khám bệnh để có thể kịp thời phát hiện bệnh sớm. Đặc biệt khi có các biểu hiện đau thắt ngực, đau vùng vai, mệt mỏi, khó thở, chóng mặt, buồn nôn, tê bì hai tay... nên nghĩ đến dấu hiệu của cơn nhồi máu cơ tim và không được chủ quan, cần đến ngay bệnh viện để được khám, điều trị kịp thời, tránh để cơn nhồi máu cơ tim xảy ra đe dọa đến tính mạng.

HÀ DUNG



Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Trưởng khoa Nội Tim mạch thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn Văn Sinh.